

Số: /KL-SYT

Lào Cai, ngày 27 tháng 01 năm 2020

KẾT LUẬN

của Giám đốc Sở Y tế tại cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch virus Corona ngày 26/01/2020 (tức ngày Mùng 2 Tết Nguyên đán Canh tý)

Hồi 17h30' ngày 26 tháng 01 năm 2020 tại Sở Y tế, đồng chí Hoàng Quốc Hương – Giám đốc Sở đã triệu tập cuộc họp khẩn để triển khai ngay một số nội dung về công tác phòng, chống dịch virus Corona trong ngành y tế. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các Phòng Ban chức năng Sở Y tế: Phòng Kế hoạch Tài Chính, Nghiệp Vụ Y, Văn Phòng Sở Y tế; các đồng chí giám đốc/phó giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng liên quan của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Tại cuộc họp đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã thông tin cập nhật tình hình dịch virus Corona trên toàn thế giới, Việt Nam và tại Lào Cai, cụ thể:

- Trên thế giới: Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam), Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, đến ngày 25/01/2020, thế giới đã ghi nhận 2.018 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 56 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và có 01 trường hợp là cán bộ y tế). Số ca mắc tăng 718 trường hợp so với ngày 24/01/2020, số trường hợp tử vong tăng 15 trường hợp. Tại Trung Quốc đã ghi nhận 1.975 trường hợp tại 29 tỉnh/thành phố, 15 nhân viên y tế bị mắc bệnh. Trung Quốc đã phong tỏa 17 thành phố của tỉnh Hồ Bắc, dừng hoạt động các phương tiện giao thông ra, vào các thành phố. Ngoài ra, tất cả các sự kiện lớn mừng năm mới cũng dừng, không tổ chức.

Ngoài Trung Quốc, hiện tại đã ghi nhận 43 trường hợp trường hợp bệnh xâm nhập tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc (trong đó có 40 trường hợp từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về) bao gồm: Thái Lan (05 trường hợp), Hàn Quốc (03), Việt Nam (02), Hoa Kỳ (02), Nhật Bản (03), Singapore (04), Pháp (03), Nepal (01), Đài Loan - Trung Quốc (03), Ma Cao - Trung Quốc (02), Hồng Kông - Trung Quốc (05), Malaysia (04), Australia (04) và Pakistan (01). Các quốc gia, vùng lãnh thổ đã triển khai áp dụng các biện pháp sàng lọc hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc tại các sân bay lớn.

- Tại Việt Nam: Ngày 23/01/2020 đã ghi nhận 02 trường hợp bệnh xâm nhập là công dân Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc và đang được điều trị tại Bệnh

viện Chợ Rẫy. Hiện tại, sức khỏe hai bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi sát trong phòng cách ly. Hiện chưa có công dân Việt Nam, cán bộ y tế nào bị lây nhiễm bệnh.

- Tại tỉnh Lào Cai:

Tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong 02 ngày đã tiếp nhận 1.836 khách du lịch từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (Ngày Mừng 1: 1.261 người, Mừng 2: 575 người). Toàn bộ hành khách trước khi nhập cảnh được hướng dẫn sát khuẩn tay nhanh bằng dung dịch SDS HAND RUB ngay từ đầu cầu và tại bàn kê khai tờ khai y tế, những nơi tập trung đều được bố trí các chai sát khuẩn; Áp dụng khai báo y tế cho tất cả hành khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc; kiểm tra, giám sát chặt chẽ 100% hành khách nhập cảnh qua hệ thống máy soi thân nhiệt từ xa; phát tờ rơi khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; thực hiện phun khử trùng môi trường tại khu vực cửa khẩu Quốc tế.

Trong 02 ngày nghỉ Tết phát hiện 06 trường hợp sốt phát hiện qua máy soi thân nhiệt (05 người Trung Quốc và 01 người Việt Nam có danh sách chi tiết kèm theo), được đưa vào khu cách ly tạm thời kiểm tra lại thân nhiệt và phối hợp với lực lượng Biên phòng Hà Khẩu – Vân Nam – Trung Quốc gửi trả 05 trường hợp nghi ngờ về theo thỏa thuận đã được 2 bên cam kết. 01 trường hợp người Việt Nam bị sốt (địa chỉ thường trú tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đi làm gôi đầu tại Hà Khẩu) sau khi sang Trung Quốc về được cách ly điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định.

- Nhận định, dự báo:

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, nguy cơ dịch có thể xâm nhập vào tỉnh Lào Cai cũng như có khả năng bùng phát thành dịch lớn tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống do:

+ Bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần.

+ Tỷ lệ mắc và tử vong do vi rút nCoV đang tăng cao từng ngày tại Trung Quốc, nguy cơ bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh thông qua các khách du lịch, người lao động về từ Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai hoặc hành khách nhập cảnh có thời gian ở, đi qua vùng dịch.

+ Bệnh đã lây truyền từ tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc sang một số quốc gia khác, các trường hợp mắc bệnh tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ.

+ Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu là dựa vào vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa lây truyền tại cộng đồng.

Thực hiện Công điện số 121/CD-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng

mới vi rút corona gây ra; Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona; Công điện số 88/CĐ-BYT ngày 24/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Công văn số 357/BYT-DP ngày 24/01/2020 của Bộ Y tế về việc áp dụng tờ khai y tế tại cửa khẩu và sau khi nghe công tác chuẩn bị, triển khai của lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo các Phòng chức năng Sở Y tế. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số nội dung cụ thể như sau:

1. Các đồng chí Phó giám đốc Sở căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị y tế trong ngành chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (vi rút nCoV).

2. Các Phòng chức năng Sở Y tế

- Phòng Nghiệp vụ y:

+ Chủ trì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng dự thảo kế hoạch hành động phòng, chống dịch do vi rút MERS – CoV trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong ngày 30/01/2020 (ngày Mùng 6 Tết);

+ Chuẩn bị báo cáo tình hình trực Tết Nguyên đán, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra để báo cáo UBND tỉnh trong sáng ngày 30/01/2020 (dự kiến UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các Sở ban ngành, các huyện, thị, thành phố về tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV)

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành y tế triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV.

- Phòng Kế hoạch Tài chính:

+ Khẩn trương trình các Sở (Kế hoạch và Tài chính) xem xét thẩm định trình UBND tỉnh xem xét cho phép Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế được mua 02 máy đo thân nhiệt mới phổ rộng từ xa, 01 máy phun khử trùng mới.

+ Cung cấp danh sách hệ thống máy thở, máy tạo oxy của toàn ngành cho Phòng Nghiệp vụ Y để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và có phương án huy động máy thở, máy tạo oxy ưu tiên phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm vi rút Corona gây suy hô hấp (nếu có).

+ Có phương án đảm bảo công tác tài chính để mua thuốc, hóa chất, trang phục phòng chống dịch đặc thù, khẩu trang N95 phục vụ công tác cách ly, theo dõi, điều trị và chăm sóc khi có trường hợp người bệnh bị nhiễm vi rút Corona tại tỉnh Lào Cai.

- Các phòng chức năng khác căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ với mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV na gây ra.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động phòng, chống dịch do vi rút MERS – CoV trên địa bàn trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong ngày 30/01/2020 (ngày Mùng 6 Tết);

- Làm đầu mối thực hiện báo cáo công tác phòng chống dịch hằng ngày gửi Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị, nhân viên y tế kiến thức chuyên môn về đặc điểm của bệnh, đường lây truyền và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, phác đồ chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút nCoV theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

- Chủ trì chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố thực hiện giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút nCoV và có yếu tố dịch tễ liên quan các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng.

- Chủ trì cử cán bộ trực tiếp lấy bệnh phẩm và gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều kênh thông tin thích hợp với mục đích cung cấp thông tin kịp thời giúp người dân hiểu biết đúng về tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, biểu hiện của bệnh..., không gây hoang mang lo lắng và gây xáo trộn sinh hoạt xã hội, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch vi rút nCoV đặc biệt là vùng Vũ Hán, Trung Quốc; dán các Poster, phát các tờ rơi tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai hướng dẫn những hành khách tự theo dõi sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết. Lựa chọn hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các Lễ hội, nơi tập trung đông người.

- Rà soát lại cơ sở thuốc, hóa chất, trang bị phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, cơ sở cách ly... Xây dựng kế hoạch kinh phí bổ xung cho các hoạt động tập huấn, giám sát, tuyên truyền, mua thuốc, hóa chất, trang bị phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế,... phòng, chống dịch bệnh do vi rút nCoV trên địa bàn.

- Có phương án sẵn sàng sử dụng khu nhà tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (cũ) để lập bệnh viện dã chiến khi cần.

4. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu để giám sát, kiểm tra người, phương tiện vận tải và hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu qua các cửa khẩu; áp dụng khai báo y tế đặc biệt lưu ý du khách đến từ các quốc gia

có dịch bệnh bùng phát, kiểm tra khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm, cách ly kịp thời hạn chế lây lan.

- Thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế, Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới Việt - Trung tại các cửa khẩu để trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh khi có người nghi ngờ mắc bệnh do vi rút nCoV gây ra.

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, khu cách ly, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác giám sát, phát hiện người có nghi ngờ mắc virus Corona ngay tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

- Đảm bảo thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng, chống dịch 24/24 theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính trình các Sở (Kế hoạch và Tài chính) xem xét thẩm định trình UBND tỉnh xem xét cho phép Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế được mua 02 máy đo thân nhiệt mới phổ rộng từ xa, 01 máy phun khử trùng mới.

5. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi

- Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, phác đồ chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút nCoV theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế khi có bệnh nhân nghi ngờ được cách ly, theo dõi, điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện.

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, khu cách ly, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế, vật tư tiêu hao trong dự phòng và điều trị nCoV; kiện toàn đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xử lý dịch, chuẩn bị nguồn nhân lực hỗ trợ các tuyến khi có yêu cầu; tổ chức tốt công tác trực dịch, trực cấp cứu, phân tuyến, phân luồng, cách ly điều trị bệnh nhân.

- Phối hợp tốt với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế trong việc tiếp nhận người bệnh nghi ngờ mắc bệnh được cách ly đưa về Bệnh viện tiếp tục cách ly, theo dõi, điều trị và chăm sóc, lấy bệnh phẩm gửi làm xét nghiệm xác định theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp.

- Đảm bảo thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân theo quy định.

6. Các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, thị, thành phố

- Chủ động triển khai các phương án nhằm xác định sớm các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ mắc virus Corona để cách ly theo dõi điều trị và chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật khi vượt quá khả năng điều trị.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, phác đồ chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút nCoV theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ

Y tế khi có bệnh nhân nghi ngờ được cách ly, theo dõi, điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện.

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, khu cách ly, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phòng hộ cá nhân cho cán bộ y tế, vật tư tiêu hao trong dự phòng và điều trị nCoV; kiện toàn đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xử lý dịch, chuẩn bị nguồn nhân lực hỗ trợ các tuyến khi có yêu cầu; tổ chức tốt công tác trực dịch, trực cấp cứu, phân tuyến, phân luồng, cách ly điều trị bệnh nhân.

7. Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố

- Chủ động triển khai, thực hiện giám sát chặt chẽ tại cộng đồng và cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút nCoV và có yếu tố dịch tễ liên quan các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều kênh thông tin thích hợp với mục đích cung cấp thông tin kịp thời giúp người dân hiểu biết đúng về tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, biểu hiện của bệnh..., không gây hoang mang lo lắng và gây xáo trộn sinh hoạt xã hội, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Lựa chọn hình thức tuyên truyền trực tiếp tại các Lễ hội, nơi tập trung đông người.

8. Các đơn vị y tế khác

Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra

Căn cứ nội dung kết luận, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các cơ sở y tế trực thuộc;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Quốc Hương